



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายงานนิติกร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
วิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร ได้มีประกาศ
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายงานนิติกร ได้รับเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน่วยงานต้นสังกัดได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภ
ทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร และมติคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
จำนวน ๘๔ คน รายละเอียดตามผนวก ก.

๑.๒ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรายชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ หรือรายชื่อ
ไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์
๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ และหากประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ ให้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร พร้อมระบุข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่า
ได้แสดง...

ได้แสดงความประสงค์สมัครคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับฝั่งที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

๓. ระเบียบวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ผู้เข้าสอบมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้เข้าสอบประพฤติตนเป็นสุภาพชน การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น เช่น แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง เสื้อโปโล คอปกสีเหลือง เสื้อเชิ้ตสีเหลือง โดยห้ามสวมเสื้อยืดคอกกลมเข้าห้องสอบ

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๔ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบในห้องสอบและที่นั่งตามที่กำหนด

๓.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ ความรู้ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่รับฝากสิ่งของ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ และ/หรือส่อไปในทางทุจริต หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

โกวิท

๓.๘ กระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้ไว้ โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่มีชื่อของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ สำหรับการผนวกลงในกระดาษคำตอบจะต้องผนวให้ดำเต็มวงกลม และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป เท่านั้น โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบผนว ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องผนวรหัสให้ถูกต้อง และผนวคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการผนวรหัสแบบทดสอบ และ/หรือผนวคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๙ เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ โดยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

๓.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๑๑ ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร พิจารณาแล้วเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือพยายามทุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีคะแนนในการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร ให้เป็นที่สิ้นสุด และจะรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาโทษทางวินัยตามเหตุอันควรต่อไป

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าจะขั้นตอนใดตามที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการรับเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนิติกร

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนิติกร

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบฯ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๓๐๐๐๑	นาย	กังวาลย์	บัวจیب
๓๐๐๐๒	นาย	กิตติคุณ	ประสาธเขตต์การ
๓๐๐๐๓	นางสาว	กิตติยา	กมลเวช
๓๐๐๐๔	นาง	กุลยาสิริ	ณ เชียงใหม่
๓๐๐๐๕	สิบตำรวจตรี	กุศล	พรหมคง
๓๐๐๐๖	ว่าที่ร้อยตรี	เกรียงศักดิ์	ชุกกลิ่น
๓๐๐๐๗	สิบตำรวจเอก	โกเมน	ภูสมบัติ
๓๐๐๐๘	นางสาว	จอมขวัญ	ศรีศิลป์
๓๐๐๐๙	พันจ่าตรี	จักษ์กรี	ขจรจิตร
๓๐๐๑๐	นาย	จำนงค์	ยอดน้ำคำ
๓๐๐๑๑	นางสาว	จิราภรณ์	พงศวัชร
๓๐๐๑๒	นาย	ฉัตรชญา	สมสะอาด
๓๐๐๑๓	ว่าที่ร้อยตรี	ฉัตรชัย	สมวัฒน์
๓๐๐๑๔	นาย	เฉลิมศักดิ์	จรัสจันทร์
๓๐๐๑๕	นางสาว	ชนิดาภา	แก้วกระจาย
๓๐๐๑๖	นาย	ชัยชนะ	โฆงจำปา
๓๐๐๑๗	นาย	ชาติชาย	ปราบพล
๓๐๐๑๘	นางสาว	ชีวันย์	เมธีนาภวัฒน์
๓๐๐๑๙	นาย	ฐานพันธ์	อินทรสมหวัง
๓๐๐๒๐	นาย	ณภัทร	อรจันทร์
๓๐๐๒๑	นาง	ณัชชา	กุลชาสมบัติ
๓๐๐๒๒	นางสาว	ดวงสุดา	นาเนกรังสรรค์
๓๐๐๒๓	นาย	ถวัลย์ชัย	ถึงถิ่น
๓๐๐๒๔	นาย	ทรรศน์ธรรม	ภูวรัตน์โชติ
๓๐๐๒๕	นางสาว	ทานิดา	ศิลปะ
๓๐๐๒๖	นาย	นคร	พันธุ์สวัสดิ์
๓๐๐๒๗	นาย	นพคุณ	ฉัตรจินดา
๓๐๐๒๘	ส.ต.อ.	นพพร	ใจพิมพ์สว่าง
๓๐๐๒๙	นางสาว	นฤมล	แก่นอินทร์
๓๐๐๓๐	นาย	นวัชภณ	พัศวีพันธุ์
๓๐๐๓๑	นาย	นัฐพงษ์	กันทะมา
๓๐๐๓๒	นาย	นันทโชติ	สิงห์พันธ์

10/11